

Số: 71 /KH-UBND

Ninh Bình, ngày 23 tháng 6 năm 2017

KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện Khuyến nghị của Ủy ban về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ của Liên hợp quốc trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2017-2020

Thực hiện Quyết định số 668/QĐ-TTg ngày 16/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Khuyến nghị của Ủy ban về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ của Liên hợp quốc, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Xác định rõ vai trò, trách nhiệm của các Sở, ban, ngành và các đơn vị trên địa bàn tỉnh trong thực hiện Công ước xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ (sau đây gọi tắt là Công ước CEDAW) và triển khai Khuyến nghị của Ủy ban Liên hợp quốc về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ (sau đây gọi là Ủy ban CEDAW).

Tăng cường sự tham gia của các cơ quan, đơn vị nhằm đảm bảo triển khai các hoạt động trong Kế hoạch được đồng bộ, toàn diện và hiệu quả.

2. Yêu cầu

Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện các khuyến nghị của Ủy ban CEDAW phù hợp với tình hình thực tế tại cơ quan, đơn vị.

Việc tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch được lồng ghép trong quá trình thực hiện các chương trình, đề án, kế hoạch của đơn vị, địa phương, đặc biệt là các nội dung liên quan đến công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ.

Kiểm tra, đánh giá định kỳ hoặc đột xuất việc thực hiện các khuyến nghị liên quan đến công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ.

II. NHIỆM VỤ CHỦ YẾU

1. Rà soát hệ thống văn bản luật pháp, chính sách

Thực hiện rà soát các văn bản pháp luật có liên quan đến công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ làm cơ sở để tham mưu đề xuất các chính sách của địa phương đảm bảo quyền của phụ nữ và trẻ em gái phù hợp với Công ước CEDAW như: các quy định pháp luật về xây dựng, thực hiện hương ước, quy

ước; quy định chính sách về cấm phân biệt đối xử trong Bộ Luật Lao động, Luật hôn nhân gia đình; Luật phòng, chống bạo lực gia đình; các văn bản pháp luật về trợ giúp pháp lý, hòa giải cơ sở trong việc xử lý các vụ bạo lực gia đình...

Rà soát, tham mưu, đề xuất sửa đổi và hướng dẫn sử dụng Bộ chỉ tiêu phát triển giới cấp tỉnh, huyện, xã.

Hàng năm, tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra tình hình thực hiện pháp luật về bình đẳng giới trong lĩnh vực lao động việc làm đảm bảo nguyên tắc xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử đối với phụ nữ.

2. Tăng cường truyền thông, giáo dục, vận động toàn xã hội nâng cao nhận thức về bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ, bảo đảm quyền của phụ nữ và trẻ em gái

Tổ chức các hoạt động, chiến dịch truyền thông nâng cao nhận thức của chính quyền các cấp, các tổ chức và người dân về Hiến pháp, Công ước CEDAW và luật pháp chính sách về bình đẳng giới dưới nhiều hình thức phù hợp với từng nhóm đối tượng như: hội nghị truyền thông; tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; in ấn, xuất bản các ấn phẩm truyền thông (tờ rơi, tài liệu), xây dựng cụm pano, băng zôn tuyên truyền..

Tổ chức tập huấn, truyền thông về sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình, từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em.

Thực hiện lồng ghép nội dung giáo dục về bình đẳng giới trong các hoạt động giáo dục tại nhà trường, chú trọng nội dung giáo dục kỹ năng sống, các kiến thức về phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới và bạo lực học đường trong các cấp học; thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm giảm tỷ lệ học sinh bỏ học.

3. Thực hiện lồng ghép công tác bình đẳng giới với các chương trình, kế hoạch, đề án

Lồng ghép công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ bảo đảm quyền của phụ nữ và trẻ em gái trong triển khai thực hiện các chương trình, đề án, kế hoạch của các sở, ngành, địa phương. Chú trọng triển khai thực hiện có hiệu quả các mô hình phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới; kịp thời phát hiện sớm, can thiệp và xử lý các vụ bạo lực giới, mua bán phụ nữ và trẻ em, mô giới hôn nhân bất hợp pháp...

4. Kiện toàn, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ từ tỉnh đến cơ sở

Kịp thời kiện toàn bộ máy Ban vì sự tiến bộ phụ nữ các cấp, các ngành khi có sự thay đổi nhân sự.

Hàng năm, tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác bình đẳng giới cho đội ngũ cán bộ làm công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ các sở, ban, ngành, địa phương.

III. KINH PHÍ

Được bố trí trong dự toán ngân sách hằng năm của các đơn vị và các nguồn tài trợ, viện trợ, nguồn huy động hợp pháp của tổ chức cá nhân trong và ngoài nước.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch.

Tăng cường công tác định hướng nghề nghiệp đảm bảo mục tiêu bình đẳng giới trong lao động, việc làm; thường xuyên thanh tra, kiểm tra tình hình thực hiện pháp luật về bình đẳng giới trên các lĩnh vực.

Tổng hợp báo cáo định kỳ và đột xuất gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND tỉnh theo quy định.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan hướng dẫn lồng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu về bình đẳng giới vào việc xây dựng và đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu trong quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các ngành, địa phương.

3. Sở Tài chính

Căn cứ khả năng ngân sách, tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh đảm bảo kinh phí thực hiện Kế hoạch theo phân cấp của Luật ngân sách và các văn bản hướng dẫn thi hành.

4. Sở Tư pháp

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện rà soát, đề xuất sửa đổi các quy định pháp luật về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước nhằm góp phần xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ; rà soát, đánh giá việc triển khai thực hiện Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật hòa giải cơ sở; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo Thông tư số 17/2014/TT-BTP ngày 13/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định về lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.

Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về bình đẳng giới phù hợp với từng địa bàn và đối tượng; chú trọng công tác trợ giúp pháp lý cho phụ nữ nghèo, phụ nữ là nạn nhân của bạo lực gia đình; phụ nữ, trẻ em là nạn nhân của mua, bán người và lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong hoạt động trợ giúp pháp lý.

5. Sở Giáo dục và Đào tạo

Tổ chức triển khai thực hiện lồng ghép nội dung giáo dục về giới, bình đẳng giới trong các môn học phù hợp với từng cấp học và điều kiện thực tế của mỗi nhà trường.

6. Sở Y tế

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện có hiệu quả Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược Dân số và Sức khỏe sinh sản Việt Nam giai đoạn 2011- 2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình; đẩy mạnh công tác truyền thông về sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình; tích cực triển khai thực hiện Đề án can thiệp giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh và tăng cường kiểm tra, giám sát nhằm không chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh, tiến tới đưa tỷ số giới tính khi sinh trở lại mức cân bằng tự nhiên.

7. Sở Văn hóa và Thể thao

Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tổ chức thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Chương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình; xây dựng và triển khai các hoạt động can thiệp phòng, chống bạo lực gia đình, chú trọng giám sát, đánh giá việc đảm bảo quyền của phụ nữ khi thực hiện pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình.

8. Sở Tài nguyên và Môi trường

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan báo cáo đánh giá kết quả thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên cả vợ và chồng nhằm đảm bảo quyền bình đẳng giới của phụ nữ trên địa bàn tỉnh.

9. Công an tỉnh

Chủ trì, phối hợp các Sở, ban, ngành tăng cường các biện pháp công tác, chủ động phát hiện và xử lý nghiêm các vụ liên quan đến bạo lực trên cơ sở giới ngay từ cơ sở; triển khai thực hiện các hoạt động phòng, chống tội phạm mua bán người, môi giới hôn nhân bất hợp pháp, xâm hại phụ nữ và trẻ em.

10. Cục Thống kê tỉnh

Chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành liên quan đề xuất kế hoạch thu thập các chỉ tiêu không tổng hợp được từ các cuộc điều tra và thực hiện lồng ghép các chỉ số giới trong các cuộc điều tra, khảo sát; thu thập, tổng hợp số liệu thống kê có tách biệt giới theo quy định tại Quyết định số 56/2011/QĐ-TTg ngày 14/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ; thông tư số 07/2012/TT-BKHĐT ngày 22/10/2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định nội dung Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển giới của quốc gia; bộ chỉ tiêu thống kê phát triển giới cấp tỉnh, huyện, xã.

11. Các sở, ban, ngành khác

Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, lồng ghép các vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch công tác hàng năm; đẩy mạnh thực hiện phối hợp liên ngành trong công tác bình đẳng giới; tăng cường kiểm tra đánh giá việc thực hiện kế hoạch tại cơ quan, đơn vị.

12. UBND các huyện, thành phố

Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương; bố trí đủ cán bộ, kinh phí triển khai có hiệu quả các hoạt động của kế hoạch; chú trọng xây dựng và nhân rộng các mô hình hoạt động về bình đẳng giới; hình thành và phát triển đội ngũ cộng tác viên về bình đẳng giới tại cơ sở; thường xuyên kiểm tra, báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch theo quy định.

13. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên

Đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục về bình đẳng giới nhằm nâng cao nhận thức về bình đẳng giới trong tổ chức mình; tham gia thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ và giám sát việc triển khai thực hiện Kế hoạch.

Đề nghị Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức về phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới cho hội viên phụ nữ, thành viên các câu lạc bộ, các địa chỉ tin cậy tại cộng đồng; phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nhân rộng mô hình “ngăn ngừa, giảm thiểu tác hại của bạo lực trên cơ sở giới”, “địa chỉ tin cậy, nhà tạm lánh cộng đồng”, hình thành đội ngũ cộng tác viên nòng cốt để hỗ trợ nạn nhân bị bạo lực giới.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 668/QĐ-TTg ngày 16/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ thực hiện Khuyến nghị của Ủy ban về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ của Liên hợp quốc. UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, kịp thời chỉ đạo. /.

Nơi nhận:

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành của tỉnh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên;
- UBND các huyện, thành phố.

ĐN05/KHLĐ2017

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Tông Quang Thìn